

รายงานผลการดำเนินการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

.....

๑. ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานสุขศึกษา และสุขภาพภาคประชาชน เขตสุขภาพที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม	สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม	ผลจากการมีส่วนร่วม	การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน
<p>๑. นโยบายขับเคลื่อนงานสุขศึกษาและงานสุขภาพภาคประชาชน ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ</p> <p>๒. แนวทางการดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชนสู่การปฏิบัติ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘</p> <p>๓. แนวทางการดำเนินงานสุขศึกษาสู่การปฏิบัติ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘</p>	<p>๑. มีผู้เข้าร่วมการประชุมทั้งหมด จำนวน ๕๓ ราย ดังนี้</p> <p>๑.๑ เจ้าหน้าที่ ศบส.๑ และผู้รับชอบงาน ระดับจังหวัด ระดับอำเภอ จำนวน ๓๖ ราย</p> <p>๑.๒ ภาศึเครือข่าย อสม. จำนวน ๑๓ ราย</p>	<p>๑. แผนการดำเนินงานร่วมกับภาศึเครือข่ายในพื้นที่เขตสุขภาพที่ ๑ อันจะนำไปสู่การพัฒนากระบวนการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. การมีนโยบายและแนวทางการดำเนินงานที่ชัดเจนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทำให้การดำเนินงานสุขศึกษาและสุขภาพภาคประชาชนสามารถบรรลุผลได้อย่างมีประสิทธิภาพในระดับพื้นที่</p> <p>๓. สนับสนุนองค์ความรู้เครื่องมือในการดำเนินงานร่วมกับภาศึเครือข่ายในพื้นที่เขตสุขภาพที่</p>	<p>๑. เสริมสร้างความร่วมมือกับภาศึเครือข่าย</p> <p>๒. พัฒนาแผนงานสุขศึกษาและดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชนให้พื้นที่</p> <p>๓. ระบบการติดตามและประเมินผล</p>

๒. ประชุมชี้แจงนโยบายและตัวชี้วัดด้านคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ เขตสุขภาพที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม	สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม	ผลจากการมีส่วนร่วม	การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน
<p>๑. ชี้แจงนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนภารกิจ ของกระทรวงสาธารณสุข และกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ กับบทบาทหน้าที่ของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑</p> <p>๒. ผลการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รวมถึงปัญหา อุปสรรค และข้อจำกัดในการปฏิบัติงาน</p> <p>๓. ตัวชี้วัดของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘</p> <p>๔. ตัวชี้วัดตรวจราชการและนิเทศงาน กระทรวงสาธารณสุข กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘</p> <p>๕. แผนปฏิบัติราชการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑</p>	<p>๑. มีผู้เข้าร่วมการประชุมทั้งหมด จำนวน ๕๐ ราย ดังนี้</p> <p>๑.๑ เจ้าหน้าที่ ศบส.๑ จำนวน ๓๐ ราย</p> <p>๑.๒ ภาศึเครือข่ายผู้รับผิดชอบงานด้านคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน ๒๐ ราย</p>	<p>๑. มีการชี้แจงนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนภารกิจสำคัญของกระทรวงสาธารณสุขและกรมสนับสนุนบริการสุขภาพอย่างชัดเจน ซึ่งช่วยให้ผู้เข้าร่วมการประชุมเข้าใจ และมีแนวทางในการดำเนินงานที่สอดคล้องกับนโยบาย</p> <p>๒. การรายงานผลการดำเนินงานด้านคุ้มครองผู้บริโภคและการตรวจราชการช่วยให้มีการประเมินสถานการณ์ปัจจุบัน และมองหาวิธีการแก้ไขปัญหา อุปสรรค และข้อจำกัดในการปฏิบัติงาน</p> <p>๓. การกำหนดตัวชี้วัดที่ชัดเจนสำหรับการดำเนินงานของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ช่วยให้มีการติดตามประเมินผลการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p>	<p>๑. การชี้แจงนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนภารกิจ ใช้ผลจากการมีส่วนร่วมในการปรับปรุงนโยบายและแนวทางการดำเนินงานให้มีความชัดเจนและเหมาะสม กับความต้องการของผู้มีส่วนร่วม</p> <p>๒. แนวทางการสนับสนุนบริการสุขภาพปรับปรุงแนวทางการสนับสนุนบริการสุขภาพให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันและความต้องการของผู้รับบริการ</p>